



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๑-๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒ มูลค่าข่าว ๑๖๖,๙๒๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ตลาดพม่า

ก่อนตอนหัวค่ำ แวะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมที่เป็น "แม่ค้า" ในตลาดวัดนาค นิมิตร สุขสวัสดิ์ ซอย 8 ย่านฝั่งธน

สายสุณีย์ เครือทอง ชื่อเล่นว่า "อ่อน" เพื่อนที่หันเหชีวิตหลังจบปริญญาตรีที่ มศว. มาสวมบทบาทเป็นแม่ค้าขายพวงมาลัยและเครื่องสังฆภัณฑ์ ในรูปแบบเจ้าของกิจการที่มีตึกเป็นของตัวเอง โดยสืบทอดโน้วสาวมาจากเครือญาติในตระกูลที่เป็นคนลพบุรี

"ร้านเราไม่มีชื่อ แต่คนในตลาดหรือลูกค้าประจำจะรู้จักดี เรียกติดปากกันว่าร้านที่อ่อนบ้าง ร้านขายพวงมาลัยบ้าง"

"อ่อน" เป็นแม่ค้าที่แตกต่าง คือปากไม่ร้าย แกรมใจดี ลูกเต้าไม่มี ใครมาขออะไร เธอให้หมด

เธอยึดคิดว่า "ชีวิตต้องดำเนินไป ใครช่วยใครได้ให้ช่วย" คล้าย ๆ "เมตตาคำจุนโลก"

เท่าที่นั่งคุยกันหน้าร้านแค่ชั่วโมงเศษ ๆ เห็นลูกค้าซื้อของไม่ขาดสาย เลยนัดกับเพื่อนไปว่า ขนาดเศรษฐกิจไม่ดี อ่อนยังขายได้ขนาดนี้ น่าอิจฉาจริง ๆ

เธอตอบกลับทันที "นี่ถือว่าขายไม่ได้นะ ปีก่อน ๆ ขายดีกว่านี้เป็นร้อยเท่า นับเงินไม่หวาดไม่ไหว อย่างว่าล่ะ มีชั้น ก็มีลง ตามธรรมชาติ สักพัก เดียวก็ขึ้นมาใหม่ รออยู่นะว่า เมื่อไหร่เศรษฐกิจจะดีขึ้น ๆ ะวะ"

อย่างเทศกาลลอยกระทง ปีใหม่ เข้าพรรษา สงกรานต์ จะขายได้ประมาณ 5 หมื่นบาท แต่วันนี้ขายได้หมื่นห้า นับว่ายอดแล้ว ภาพรวมตลาดวัดนาคยังคงคึกคักกว่าตลาดวงเวียนใหญ่ สำหรับ และดาวคนองเสียอีก

แม่ค้าใจดีคนนี้ยังได้วิเคราะห์ทำเลเป็นฉาก ๆ อีกว่า "รถไฟฟ้าก็มีผล เพราะเส้นทางบีทีเอสได้ตัดตรงจากสาธิตไปตากสินมุ่งสู่บางหว้า ไหว้งเข้าวงเวียนใหญ่ ทำให้ทำเลที่เคยเป็นศูนย์กลางกลายเป็นอดีตอย่างน่าใจหาย ทุกวัน

นี้ตลาดแน่นมาก นำส่งสาร ห้างร้านเริ่มทยอยปิด

อีกเหตุผลคือคนเริ่มอยู่อาศัยใกล้กัน ฉะนั้นผู้คนส่วนใหญ่จะแวะแต่ละที่เป็นจุดต่อรถเท่านั้น คือรับลงรับขึ้นแล้วรีบไป ไม่ได้ตั้งใจซื้อของ ทำให้ไม่เดินเตร็ดเตร่ตลาดลูกค้าเหล่านี้ไป คือตั้งใจไปซื้อทีเดียวเยอะ ๆ ในวันหยุด "แต่เราโชคดีที่วัดนาค เริ่มกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการซื้อขาย ทุกวันนี้ที่อยู่ได้ เพราะกำลังซื้อมหาศาลของคนพม่า"

คนพม่าที่เป็นแรงงานหลักในย่านถนนพระรามสองและมหาชัย รวมถึงคนไทยที่ขายครอบครัวใหม่ไปอยู่ในแถบฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ ซึ่งมีถนนตัดใหม่เยอะ ทำให้เมืองเปลี่ยน "ถนนพระรามสอง คนอยู่เยอะมาก เท่าที่ถามพี่น้องที่ค้าขาย แทบไม่ได้หยุด เพราะคนอยู่เยอะ เลยซื้อเยอะ ดูห้างเซ็นทรัลพระรามสองสิ คนแน่นมาก ๆ"

ตัวอย่างตลาดวัดนาค ช่วง 7 โมงเช้า วันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งซอยตลาดจะคึกคักมากเหมือนมีคอนเสิร์ต เพราะแรงงานพม่าจะยกขบวนมาซื้อของใช้ของกิน ตลาดแทบแตก จะวายก็ตอนสิบเอ็ดโมง แม่ค้าขอพักเหนื่อยกันแล้ว

อ่อนเล่าต่ออีกว่า "คนพม่าซื้อง่าย ไม่กล้าต่อรองราคา เพราะไม่กล้าพูด กลัวคนรู้ แล้วซื้อร้านไหน ก็ซื้อร้านนั้นตลอด ก็เดือนกุมภาพันธ์ ก็ไม่เปลี่ยน"

อย่างที่ร้าน "ลูกค้าพม่า" จะซื้อทีละเยอะ ๆ ที่ซื้อประจำคือดอกไม้สีเหลือง หรือดอกอะไรก็ได้ ขอให้เป็นสีเหลือง ต้นไม้กวอดมิม ก็ขายดี

"ผู้ชายพม่าชอบไหว้พระมาก รักสวยรักงาม แต่งตัวเหมือนถอดแบบมาจากหนุ่มเกาหลี ยกเว้นรองเท้าที่ยังดูเขย นอกนั้นทันสมัย ผมเผ้าเท่า"

ส่วนของกินที่ขายดีมาก ซึ่งเป็นร้านข้าง ๆ แรงงานเหล่านี้จะมาเหมาซื้อประจำ คือข้างสาร 1 ถัง พริก 1 โล ไข่ 1 แฉง หัวหอมแขก มะเขือเทศ ซื้อกันเป็นกิโล ปลาตุ๋นย่างเนย แทบเหมาหมดร้าน

"เราตั้งใจจะไปเรียนภาษาพม่าแล้วนะ ทีมหาชัยเขามีสถาบันสอนให้ผู้ประกอบการคนไทยได้เรียนรู้เพิ่มเติมขณะที่เอทีเอ็ม การ์ดเติมเงิน เค้าใช้ภาษาพม่ามานานหลายปีแล้วล่ะ เรารู้สึกเขินนะ ถ้าไม่สนใจ"

พวกเขาเอาเงินมาให้ถึงบ้านทุกเสาร์-อาทิตย์ ถ้าเรียนรู้ชะง่อน คงคุยกันรู้เรื่อง เมื่อ ๆ จะได้เปิดตลาดรับเออีซีเหมือนกับรายใหญ่บ้าง ซิมิ ๆ

